

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIỀN SĨ

1. Đề tài luận án: “Kế toán quản trị tại các trường đại học công lập thực hiện cơ chế tự chủ tài chính ở Việt Nam”

2. Chuyên ngành: Kế toán. **Mã số:** 9.34.03.01

3. Họ và tên NCS: Lê Quốc Diễm

4. Họ tên cán bộ hướng dẫn khoa học

1. PGS, TS. Đặng Thái Hùng

2. TS. Phan Thị Anh Đào

5. Những kết luận mới của luận án

5.1. Về mặt lý luận

Luận án đã hệ thống hóa và làm rõ khung lý luận về kế toán quản trị tại các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cơ chế tự chủ tài chính, đặt trọng tâm cho những đơn vị sự nghiệp tự chủ chi thường xuyên và chi đầu tư. Cụ thể, Luận án đã nghiên cứu về đặc điểm hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, cơ chế quản lý tài chính, cơ chế tự chủ và nhu cầu thông tin của các nhà quản trị tại các đơn vị này khi thực hiện cơ chế tự chủ. Từ đó xác định các nội dung kế toán quản trị cần thực hiện. Trong luận án này, tác giả tiếp cận nội dung kế toán quản trị theo chức năng của nhà quản trị bao gồm: nội dung kế toán quản trị phục vụ chức năng lập kế hoạch; nội dung kế toán quản trị phục vụ chức năng tổ chức thực hiện; nội dung kế toán quản trị phục vụ chức năng kiểm soát và đánh giá; nội dung kế toán quản trị phục vụ chức năng ra quyết định. Ngoài ra, Luận án cũng đã vận dụng các lý thuyết nền như lý thuyết bất định, lý thuyết đại diện, lý thuyết quan hệ lợi ích – chi phí, kết hợp với việc tổng hợp các nghiên cứu về nhân tố ảnh hưởng đến vận dụng kế toán quản trị trong các tổ chức để làm cơ sở xây dựng mô hình khảo sát các nhân tố ảnh hưởng đến vận dụng kế toán quản trị tại các trường đại học công lập thực hiện cơ chế tự chủ tài chính.

5.2. Về mặt thực tiễn

Luận án nghiên cứu thực trạng về kế toán quản trị phục vụ các chức năng quản lý của nhà quản trị tại các trường đại học công lập thực hiện cơ chế tự chủ tài chính theo các nội dung đã đề cập ở phần lý luận. Dựa trên kết quả khảo sát tổng hợp được, luận án đã đưa ra những đánh giá xác đáng về thực trạng trên các mặt: kết quả đạt được, một số hạn chế và nguyên nhân của hạn chế. Đồng thời, trên cơ sở các lý thuyết nền tảng và tổng hợp

các nghiên cứu về nhân tố ảnh hưởng đến vận dụng kế toán quản trị trong doanh nghiệp, tác giả thực hiện so sánh về nội dung, điều kiện, nhân tố tác động đến việc vận dụng kế toán quản trị trong doanh nghiệp với các trường đại học công lập để xây dựng mô hình nghiên cứu. Kết quả khảo sát cho thấy các nhân tố được nghiên cứu trong mô hình đều có ảnh hưởng đến việc áp dụng kế toán quản trị trong các trường đại học công lập thực hiện cơ chế tự chủ tài chính. Mức độ ảnh hưởng của các nhân tố được sắp xếp theo thứ tự gồm: (1) Văn hóa tổ chức; (2) Quy mô; (3) Nhận thức của nhà lãnh đạo về kế toán quản trị; (4) Chi phí cho thực hiện kế toán quản trị; (5) Chiến lược của tổ chức và (6) Trình độ nhân viên kế toán.

Từ lý luận và thực tiễn nghiên cứu, Luận án đã đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán quản trị tại các trường đại học công lập thực hiện cơ chế tự chủ tài chính. Các giải pháp được đưa ra gồm: Hoàn thiện kế toán quản trị phục vụ chức năng lập kế hoạch; Hoàn thiện kế toán quản trị phục vụ chức năng tổ chức thực hiện; Hoàn thiện kế toán quản trị phục vụ chức năng kiểm soát và đánh giá; Hoàn thiện kế toán quản trị phục vụ chức năng ra quyết định.

Để thực hiện các giải pháp, Luận án cũng đã đưa ra các khuyến nghị nhằm tăng cường áp dụng kế toán quản trị trong các trường đại học công lập thực hiện cơ chế tự chủ tài chính, đòi hỏi phải có sự phối hợp đồng bộ từ phía cơ quan quản lý nhà nước và các trường đại học công lập thực hiện cơ chế tự chủ tài chính.

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2020

TẬP THỂ GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

Giáo viên hướng dẫn 1

Giáo viên hướng dẫn 2

Nghiên cứu sinh

PGS, TS. Đặng Thái Hùng

TS. Phan Thị Anh Đào

Lê Quốc Diễm

